

ส่วนศึกษา

ที่ ศธ ๐๔๑๑๔/ว ๖๘๕



สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ถ.วิจิตรสุรการ อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร ๔๙๐๐๐

๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑

เรื่อง การประชุมทางไกล (Teleconference) เพื่อทบทวนและสร้างความเข้าใจการใช้โปรแกรม Thai School Lunch สำหรับจัดอาหารกลางวันนักเรียน

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ทุกโรงเรียน

สิ่งที่ส่งมาด้วย กำหนดการประชุมทางไกลฯ

จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วย สำนักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดจัดประชุมทางไกล (Teleconference) เพื่อทบทวนและสร้างความเข้าใจในการใช้โปรแกรม Thai School Lunch สำหรับจัดอาหารกลางวันนักเรียน ให้กับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ผู้อำนวยการโรงเรียนและครู ผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน ในวันพุธที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมปฏิบัติการ (DOC) อาคาร สพฐ. ๕ ชั้น ๙ โดยมีเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็น ประธานการประชุม และเจ้าหน้าที่จากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติและสถาบัน โภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมเป็นวิทยากร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ขอให้ผู้อำนวยการโรงเรียน และครู ผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมรับฟังการประชุมดังกล่าว ตามวัน และเวลาดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

ขอแสดงความนับถือ

(นายประภาส ไชยมี)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

โทร. ๐๘๙-๘๔๓๔๒๘๔

โทรสาร ๐๔๒-๖๑๓๐๔๐

กำหนดการประชุมทางไกลโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา

การใช้โปรแกรม Thai School Lunch

ณ ห้องประชุมปฏิบัติการ (DOC) อาคาร สพฐ. ๕ ชั้น ๙

- ๐๙.๓๐ - ๐๙.๓๕ น. VTR ที่มาของโครงการอาหารกลางวัน
- ๐๙.๓๖ - ๑๐.๓๐ น. ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบนโยบาย
การดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน
- ๑๐.๓๑ - ๑๒.๐๐ น. ผศ.ดร.อุไรพร จิตต์แจ้ง นักโภชนาการ สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
และ ดร.สุปียา เจริญศิริวัฒน์ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
อธิบายที่มาและการใช้โปรแกรม Thai School Lunch จัดสำหรับอาหารกลางวัน
-